

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน รู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำเช่นที่ท่านเป็นและในสิ่งที่ท่านเป็น และการจดจำท่านคือสิ่งหลัก อธิบายประเด็นนี้แก่มนุษยเทคนิคที่ตี้อย่างมาก
- คำถาม:** ลูกศึกษาเล่าเรียนอะไรที่นี้ซึ่งเป็นไปเพื่อทั้งจักรวาล?
- คำตอบ:** การศึกษาสำหรับทั้งจักรวาลคือ: ลูกคือดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้ว ลูกจะกลับมารีสุทธิ์ ผู้เดียวที่เป็นพ่อของทั้งจักรวาลมาในยุคเดียวกันเท่านั้นเพื่อชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์ เพียงท่านเท่านั้นที่ให้ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ดังนั้นในความเป็นจริง นี่คือนหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น ลูกๆ ต้องอธิบายประเด็นนี้อย่างชัดเจนมาก

โอม ซานติ พระเจ้าพูด ลูกๆ ทางจิตเข้าใจว่าใครคือพระเจ้าอย่างแน่นอน ไม่มีใครในบาร์ตรูสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ ท่านพูดด้วยเช่นกันว่า: ไม่มีใครรู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำเช่นที่พ่อเป็นและในสิ่งที่พ่อเป็น ในบรรดาลูกด้วยเป็นสิ่งที่ตามลำดับกันไป ลูกรู้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ แม้ว่าลูกจะอยู่ที่นี้ ลูกก็ไม่ได้รู้จักอย่างถูกต้องแม่นยำ การรู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำและการจดจำท่านเป็นสิ่งที่ยากมาก ลูกบางคนอาจจะพูดว่าเป็นสิ่งที่ง่าย แต่ลูกต้องรู้จักพ่ออย่างที่เป็นและจดจำฉันผู้เป็นพ่ออย่างสม่ำเสมอ สิ่งทีฉลาดที่ควรเก็บไว้ในสติปัญญาคือ ฉันคือดวงวิญญาณที่เล็กมาก บาบาชของฉันผู้เป็นจุดก็เล็กด้วยเช่นกัน เป็นเวลาครึ่งวงจรมันไม่มีใครแม้กระทั่งพูดถึงชื่อของพระเจ้า ผู้คนจดจำท่านในความทุกข์เท่านั้น: โอ้ พระเจ้า! ไม่มีมนุษยคนใดเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใคร ขณะนี้ลูกควรไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะอธิบายแก่มนุษย มีการเขียนชื่อ “ประชาบิดา บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก” ทั้งที่เป็นเช่นนี้ พวกเขาไม่เข้าใจว่านี่คือนหาวิทยาลัยทางจิตของโลกของพ่อทางจิตที่ไร้ขีดจำกัด จะให้ชื่ออะไรเพื่อมนุษยสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว? จะมีการอธิบายแก่ผู้คนได้อย่างไรว่าเป็นมหาวิทยาลัย? คำว่า “มหาวิทยาลัย (university)” ได้เกิดขึ้นจากคำว่า “จักรวาล (universe)” จักรวาล หมายถึง โลกสิ่งนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัย ซึ่งมนุษยทั้งหมดสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับผู้คนของจักรวาลที่จะศึกษาเล่าเรียน อันที่จริงมีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เข้ามาในจักรวาล ท่านมีมหาวิทยาลัยเดียวนี้เท่านั้น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือ เพียงหนึ่งเดียวเช่นกัน เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและชำระล้างทั้งจักรวาลให้บริสุทธิ์ ท่านสอนโยคะ สิ่งนี้เป็นไปสำหรับผู้คนของทุกศาสนา ท่านพูดว่า: พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ท่านคือพ่อของทั้งจักรวาล, พระเจ้าผู้ปราศจากตัวตนผู้เป็นพ่อ ดังนั้นทำไมไม่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยทางจิตของพระเจ้าผู้เป็นพ่อทางจิตที่ปราศจากตัวตน? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ใช่ไหม? ผู้คนในโลกเป็นเช่นนั้นที่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้จักพ่อ ถ้าพวกเขารู้จัก ผู้สร้าง พวกเขาจะรู้จักสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน จากผู้สร้างเท่านั้นที่สิ่งสร้างสามารถเป็นที่รู้จัก พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ไม่มีใครอื่นรู้ ฤๅษีและมุนีก็พูดเช่นกันว่า “พวกเราไม่รู้” ดังนั้นพ่อพูดว่า: ก่อนหน้านี้ลูกไม่มีความรู้ของผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง เวลานั้นผู้สร้างได้อธิบายแล้ว พ่อพูดว่า: ทุกคนร้องเรียกหาพ่อด้วยเช่นกัน: ได้โปรดมาและให้ความสงบและความสุขแก่พวกเรา เพราะเวลานี้มีความทุกข์และความไม่สงบ ชื่อที่แท้จริงของท่านคือผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ท่านคือใคร? พระเจ้า ท่านจัดความทุกข์และให้ความสุขอย่างไร? ไม่มีใครรู้ ดังนั้นจงเขียนลงไปอย่างชัดเจนมากเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าใจได้ว่ามีเพียงพระเจ้าที่ปราศจากตัวตนผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้ ลูกควรจะไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในวิธีนี้ พ่ออธิบาย: มนุษย์ทั้งหมดมีสติปัญญาเป็นหินเวลานี้ท่านกำลังทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ในความเป็นจริงผู้ที่ได้คะแนนอย่างน้อย 50% หรือมากกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ผู้ที่สอบตกไม่ใช่ผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง งามได้คะแนนน้อยกว่าเช่นกัน เหตุนี้เองจึงได้มีการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักรบ ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมถึงแสดงให้เห็นรามพร้อมกับคันธนูและลูกศร ได้มีการแสดงให้เห็นว่าศรึกษณะสังหารทุกคนด้วยสวาดาร์ชันจักรวะ ในขณะที่รามนั้นได้มีการแสดงด้วยคันธนูและลูกศร มีนิตยสารที่ได้มีการตีพิมพ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฤษณะได้ฆ่าอากาศูรย์, บัคคาสูรย์ ฯลฯ ด้วยสวาดาร์ชันจักรวะอย่างไร ทั้งสองลูกทำออกมาให้มีความรุนแรงและแล้วก็ทำให้มีความรุนแรงเป็นสองเท่า พวกเขาพูดว่า: พวกเขาที่มีลูกเช่นกันใช่ไหม? อ้อ, แต่เทพเหล่านั้นเป็นเทพที่ปราศจากกิเลส อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน เวลานี้เรียกว่าชุมนุมของราวันเวลานี้ลูกอธิบายว่าพวกเราประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลกด้วยพลังโยคะ? แล้วจะเป็นไปไม่ได้หรือที่จะมีลูกด้วยพลังโยคะ? นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มินจากศร อธิบายอย่างชัดเจนด้วยวิธีนี้เพื่อให้มนุษยเข้าใจว่า ลูกคือผู้ที่มีความรู้อย่างเต็มที่ แม้ว่าใครบางคนจะเข้าใจประเด็นนี้เล็กน้อย ลูกก็จะเข้าใจว่าผู้เป็นของ

สกุลบราห์มิน สำหรับบางคนอาจจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาไม่ได้เป็นของสกุลบราห์มิน มีผู้คนหลากหลายประเภทมาใช้ไหม? ดังนั้นจึงเขียนว่า: “มหาวิทยาลัยทางจิตของพระเจ้าผู้เป็นพ่อทางจิตที่ปราศจากตัวตน” และดูว่าอะไรเกิดขึ้น? ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และหาคำพูดที่เหมาะสม สำหรับสิ่งนี้ลูกจำเป็นต้องมีเทคนิคที่ต้ออย่างมากที่จะเขียนบางสิ่ง เพื่อที่ผู้คนสามารถเข้าใจว่าพระเจ้า ผู้เป็นพ่อกำลังอธิบายความรู้ที่นี้ และท่านสอนราชาโยคะ วลีเหล่านี้ “การหลุดพ้นในชีวิต” และ “อำนาจในการปกครองเทพในหนึ่งวินาที” เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน ควรจะมีลีเช่นนั้นที่นั้งอยู่ในสติปัญญาของผู้คน ดินแดนของวิชญ์มีการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา ความหมายของคำว่า “มานมานะบาฟ” คือ: จดจำพ่อและมรดก ลูกคือทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา เป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มิน และเป็นผู้ควงงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาได้แสดงให้เห็นวิชญ์พร้อมกับสวาตารชัณจักกระ พวกเขาก็แสดงให้เห็นกฤษณะมีสี่แขนด้วยเช่นกัน เขามีสี่แขนได้อย่างไร? พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก ลูกๆ ต้องกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างไว้ชีวิตจำกัดและมีสติปัญญาที่สูงส่ง กล่าวได้ว่า ในยุคทอง ราชาและราชินีมีสติปัญญาที่สูงส่งเช่นไร ปวงประชาที่มีสติปัญญาที่สูงส่งเช่นนั้นนั้นคือโลกที่สูงส่ง นี่คือโลกของหิน ลูกได้รับความรู้ี้เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกอีกครั้งหนึ่งด้วยการทำตามศรั้มท์ บาบาก็แสดงให้เห็นวิธีที่จะกลายเป็นราชาและจักรพรรดิ สติปัญญาของลูกเต็มไปด้วยความรู้ี้เพื่ออธิบายให้ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ง่ายตายยากเช่นกันที่จะอธิบายวจร: ดุชิ ว่าประชากรมีจำนวนมากแค่ไหนเวลานี้ ในยุคทองมีน้อยนิดมาก เป็นการบรรจบพบกันใช่ไหม? ดังนั้นก็จะมีบราห์มินจำนวนน้อยนิดใช่ไหม? ยุคของบราห์มินนั้นเล็ก หลังจากบราห์มินก็จะมาถึงยุคของเทพ แล้วการขยายตัวก็ดำเนินต่อไป เป็นการตั้งงกาใช้ไหม? ดังนั้นถ้าลูกมีรูปภาพของภาพลักษณ์ที่หลากหลายรูปแบบพร้อมกับภาพของบันไดก็จะทำให้การอธิบายชัดเจน ความรู้ี้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างจะอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่เป็นของสกุลของลูกได้อย่างง่ายดาย ลูกสามารถบอกได้จากใบหน้าของพวกเขาว่าพวกเขาเป็นของสกุลของลูกหรือไม่ หากพวกเขาไม่ใช่ พวกเขาก็จะฟังความรู้เหมือนกับกระตือร่อน (ความรู้ี้จะเสียงดังฉ่าและระเหยไปเหมือนกับน้ำที่อยู่ในกระตือร่อน) ผู้ที่รู้จักจะรับฟังด้วยความใส่ใจ เมื่อลูกถนุ้ันยังตรงเป้า พวกเขาก็จะมาอย่างต่อเนื่อง บางคนเพียงแค่จะถามคำถาม ในขณะที่คนอื่นที่เป็นดอกไม้ที่ดั้นนั้นจะมาด้วยตนเองทุกวัน พวกเขาจะเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วกลับไป ใครก็ตามสามารถเข้าใจได้จากภาพที่พ่อกำลังก่อตั้งศาสนาเทพอย่างแน่นอน บางคนจะเข้าใจได้แม้กระทั่งโดยไม่ต้องถามคำถาม บางคนก็จะถามคำถามมากมายอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่เข้าใจสิ่งใดเลย แล้วลูกก็ต้องอธิบาย ไม่จำเป็นต้องสร้างความป่นป่วนใดๆ มิฉะนั้นพวกเขาก็จะพูดว่า: พระเจ้าไม่แม้กระทั่งจะปกป้องลูก เวลานี้ลูกรู้เช่นกันว่า ท่านได้ให้การปกป้องคุ้มครองอะไร แต่ละคนต้องชำระสะสางบัญญัติกรรมของตนเอง มีหลายคนที่มีสุขภาพทางร่างกายของเขาไม่ดี พวกเขาก็พูดว่า: ได้โปรดปกป้องพวกเรา ! พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ลูกควรจะศึกษาศรัทธาที่ด้วยเช่นกัน พ่อทำให้ลูกมีชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า และแล้วพวกเขาก็ต่อต้านลูกด้วยความแรงแรงมากขึ้น พายุของกิเลสนั้นจู่โจมด้วยกำลังแรงแรงอย่างมาก พ่อพูดว่า: เมื่อเป็นของพ่อไรศภัยใช้เจ็บเหล่านี้ทั้งหมดจะออกมา พายุจะมาด้วยกำลังแรงแรงอย่างสมบูรณ์ เป็นการชกมวยที่แท้จริง พวกเขาเอาชนะแม้กระทั่งนักมวยปล้ำที่เก่งและแข็งแกร่งได้ พวกเขาพูดว่า: แม้ว่าเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แต่สายตาของเราก็กลับมาคดโกง ทะเบียนประวัติก็เสีย ลูกไม่ควรจะพูดกับผู้ที่มิใช่ศรัทธาที่ ไม่บริสุทธิ์ บาบากำลังอธิบายกับลูกๆ ในทุกศุนย์ว่ามีหลายคนที่มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าบาบาจะพูดถึงชื่อของพวกเขา พวกเขาก็จะกลายเป็นคนทรยศมากขึ้น ผู้ที่ทำลายสัจจะของตนเองก็จะมุงม่นอยู่กับการกระทำสิ่งที่ผิด กิเลสของตัณหาราคะก็คว่ำจุมพวกเขาไว้ มายาไม่ยอมปล่อย การกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ , สายตาที่ไม่บริสุทธิ์ , คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์ปรากฏออกมาและกิจกรรมก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังมาก เมื่อลูกจัดนิทรรศการ ฯลฯ จึงสร้างวิธีการเช่นนั้นที่ใครก็ตามสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย พ่อเองกำลังสอนความรู้ี้ของกิตะ นี้ไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์ใดๆ ฯลฯ นี่คือการศึกษเล่าเรียน หนังสือกิตะไม่ได้ใช้ที่นี้ พ่อสอนที่นี้ ไม่ใช่ว่าท่านจะหยิบหนังสือใดๆ ไว้ในมือของท่าน ชื่อกิตะมาจากไหน? คัมภีร์ทางศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากหลัง มีนิกายและลัทธิมากมาย ต่างก็มีคัมภีร์ของตนเองโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกึ่งก้านสาขา ลัทธิและนิกายเล็กๆ อะไรก็ตามที่คงอยู่ พวกเขานั้นล้วนมีคัมภีร์ของตนเอง ฯลฯ ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงเป็นลูก การหลุดพ้นไม่สามารถได้มาจากสิ่งเหล่านั้น กิตะได้รับการจดจำว่าเป็นเพชรพลอยที่สูงส่งที่สุดของคัมภีร์ทั้งหมด จะมีผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ของกิตะด้วยเช่นกันใช่ไหม? อย่างไรก็ตามเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและให้ความรู้ี้ ไม่ใช่ว่าท่านจะถือคัมภีร์ใดๆ ฯลฯ ในมือของท่าน พ่อไม่ได้ศึกษาคัมภีร์และไม่ได้สอนคัมภีร์เหล่านั้นให้แก่ลูกเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นศึกษาคัมภีร์แล้วสอนผู้อื่น ที่นี้ไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์ พ่อคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้้อย่างแน่นอน พ่อแสดงสาระของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูก คัมภีร์หลัก คือ คัมภีร์ศาสนาทั้งสี่ของสี่ศาสนา มีคัมภีร์ของศาสนาบราห์มินหรือไม่? มีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องเข้าใจ พ่อหนึ่งนี้และอธิบายทั้งหมดนี้ในรายละเอียด มนุษย์มีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นนั้นและเหตุนี้เองพวกเขาจึงกลับมายากจนขึ้นแค้น เหล่าเทพอยู่ในยุคทอง ประสาทราชวังสร้างขึ้นมาจากทองคำและมีเหมืองทองคำ เวลานี้ไม่มีทองคำแท้ใดๆ เลย เรื่องราวทั้งหมดเป็นของบาร์ต ลูกผู้เป็นเทพมีสติปัญญาที่สูงส่ง ลูกปกครอง

ทั้งโลก เวลาที่ลูกจดจำได้ว่า : เราเคยเป็นนายแห่งสวรรค์ เวลาที่เรากลายเป็นนายของนรก จากนั้นพวกเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ความรู้ที่อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ แล้วลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่น ตามละครบทบาทของลูกนั้นดำเนินต่อไป ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ลูกจะยังคงได้รับแรงบันดาลใจให้เพียรพยายามอย่างถูกต้องแม่นยำ ใบหน้าของลูกๆ ที่มีความซาบซึ้งว่าพระเจ้าตัวท่านเองกำลังตั้งใจให้พวกเราทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะทำให้พวกเรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์นั้นยังคงมีใบหน้าชั้นหนึ่งและส่องประกายแห่งความสุข พอมาเพื่อคลายลูกๆ ให้ทำความเพียรพยายามเพื่อผลรางวัลของลูกด้วยเช่นกัน เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้อะไรนี้ ไม่มีใครอื่นในโลกที่รู้ พระเจ้าตั้งใจลูกให้ทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นลูกควรมีความสุข ใบหน้าของลูกควรจะมีชั้นหนึ่งอย่างแท้จริงที่เปล่งประกายแห่งความสุข ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกก็อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการลิ้มบาบาเท่านั้นที่ลูกจะเที่ยวเฉา ด้วยการจดจำพ่อและมรดกลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่เปล่งประกายแห่งความสุข ลูกสามารถเข้าใจแต่ละคนจากงานรับใช้ที่เขาหรือเธอทำ พ่อได้รับกลิ่นหอมของลูกๆ ใช้น้ำ? มีกลิ่นหอมจากลูกๆ ที่มีค่าและกลิ่นเหม็นจากลูกๆ ที่ไม่มีค่า ในสวนลูกต้องการที่จะเก็บดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเท่านั้น ใครจะเก็บดอกอีก? ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บ๊พดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ห้ามฟ่ายแพ้ในการชกมวยกับมายา จงมีความใส่ใจเพื่อที่จะไม่ให้คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาจากปากของลูก ห้ามมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์หรือมีการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์หรือมีพฤติกรรมที่ไม่บริสุทธิ์

2. จงกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมชั้นหนึ่ง มีความซาบซึ้งว่าพระเจ้าเองกำลังสอนลูกด้วยตัวท่านเอง อยู่ในกรจจำระลึกถึงพ่อและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส เลิกเที่ยวเฉา

พร: **พร:** ขอให้ลูกทำให้ตนเองปลอดภัยจากบาปด้วยความท้าทายของลูกและชีวิตในทางปฏิบัติของลูกที่เท่าเทียมและกลายเป็นผู้รับใช้โลก
ขอให้มีความเท่าเทียมกันในคำท้าทายที่ลูกส่งออกไปและการปฏิบัติในชีวิตของลูก มิฉะนั้น แทนที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีภาระ ทำความเข้าใจปรัชญาของบาปและบุญและรักษาตัวเองให้ปลอดภัย เพราะความอ่อนแอประเภทใดก็ตามแม้กระทั่งในความคิดของลูก คำพูดที่ไร้ประโยชน์ ความตั้งใจที่ไร้ประโยชน์หรือความรู้สึกไม่ชอบหรือความอิจฉาจะเพิ่มบาปของลูก ดังนั้นด้วยพรของ “ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญ” จะทำให้ตัวลูกเองปลอดภัยและกลายเป็นผู้รับใช้โลก ให้ประสบการณ์ในหนทางเดียวและมีสภาพที่มั่นคง

คติพจน์: เมื่อลูกจุดเปลวไฟของความบริสุทธิ์ในทุกหนแห่ง พวกเขาจะสามารถเห็นพ่อได้อย่างง่ายดาย

***** โอม ชานติ *****

มีความรักในความสันโดษและซึมซับความเป็นหนึ่งเดียวกันและสมาธิ

ก่อนที่จะชักธงของการเปิดเผย ก่อนที่จะทำการกระทำใดเพียงแต่นำหนึ่งสิ่งไปสู่การปฏิบัติ จงมีความเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์และสายใยทั้งหมดของลูก ขณะที่มึนสการ์มากมาย การมีความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายและการมีความมุ่งมั่น คือวิถีของความสำเร็จของลูก บางครั้งความเป็นหนึ่งเดียวของลูกก็ขึ้นลง “ถ้าคุณนี้ทำสิ่งนี้แล้วฉันจะทำสิ่งนี้” ไม่เลย คติพจน์ของลูก คือ การเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง มันไม่ใช่ว่า การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการเปลี่ยนแปลงโลก